

# Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp ngành kỹ thuật

✧ M.H.

*Khởi nghiệp đã khó, nhưng khởi nghiệp trong các ngành kỹ thuật lại càng khó hơn gấp bội. Để hỗ trợ cho các bạn trẻ cất cánh, đầu quý 3/2016, nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực vô cùng khó khăn nhưng quan trọng này đã ra mắt tại Việt Nam.*

Nhắc tới khởi nghiệp, mọi người thường nghĩ đến các công ty phát triển và đi lên từ công nghệ như Uber, Facebook. Tuy nhiên, khởi nghiệp có nghĩa rộng hơn nhiều. Khởi nghiệp có thể là bắt đầu công việc kinh doanh, buôn bán nhỏ, từ các ngành nghề rất truyền thống như bán bánh mì, xôi, chè... cho đến khởi nghiệp từ sáng tạo công nghệ giúp đột phá trong tăng trưởng, vượt trội trong cạnh tranh nhằm giải quyết một hoặc nhiều nhu cầu nào đó của thị trường.

Công nghệ như làn sóng, luôn thay đổi rất nhanh, nếu bắt đúng được con sóng thì có thể phát triển lên cao, nếu chậm thì sẽ bị sóng đè. Trong thực tế, tỉ lệ doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ rất cao. Số liệu từ Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) trong những năm qua cho thấy, trung bình các dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông chiếm tỉ lệ hơn 40%, nhưng tỉ lệ thành công lại rất ít. Đại diện Vietnam Silicon Valley tại buổi kết nối các bạn trẻ khởi nghiệp và nhà đầu tư Angel Camp cho biết: *"Trong số 17 dự án khởi nghiệp được đề án Vietnam Silicon Valley thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đỡ đầu, có 5-6 dự án rơi vào tình trạng án binh bất động, có thể do họ thiếu nguồn lực, xác định sai thị trường hoặc hết niềm tin"*.

Ông Hồ Đức Hoàn, CEO của EBIV, một DN khởi nghiệp công nghệ chia sẻ, theo một công cụ cho phép đánh giá các thương hiệu thuộc mọi lĩnh vực, có đến 95% DN khởi nghiệp ở Việt Nam hoặc đổ vỡ, hoặc rơi vào tình trạng án binh bất động, không thể tiến triển thêm được. Ông cho biết thêm: *"Mẫu số chung của những người khởi nghiệp công nghệ vẫn là thiếu vốn, thiếu kiến thức và kinh nghiệm, thiếu người hợp tác nhưng lại có thừa... ảo tưởng!"*. Những người khởi nghiệp công nghệ thường chỉ có kiến thức chuyên môn nhưng lại biết rất ít về các lĩnh vực khác như kinh doanh, marketing, huy động vốn... Với mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2020 Việt Nam phải có 1 triệu DN hoạt động hiệu quả, đóng góp 49% GDP cả nước, thì việc hỗ trợ cho sự phát triển của các DN non trẻ càng là yêu cầu cấp thiết.



*Đại diện IPP phát biểu tại hội thảo ra mắt dự án "Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp kỹ thuật, công nghệ và cơ khí".*

## Nhiều hoạt động hỗ trợ DN khởi nghiệp

Theo ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM), tỉ lệ sinh viên mới ra trường thành công trong khởi nghiệp không cao, vì vậy, việc tạo ra môi trường hỗ trợ, không chỉ là vốn, mà còn có sự chia sẻ kinh nghiệm từ những DN đi trước là hết sức cần thiết cho các DN khởi nghiệp non trẻ. Cũng như nhiều cơ quan khác, VCCI cũng đang triển khai nhiều hoạt động theo con đường này. Đây là xu hướng chung, khi ngay trong các tháng 7, 8/2016, nhiều trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp theo nhiều phương cách khác nhau đã ra mắt.

### Dự án Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp kỹ thuật, công nghệ và cơ khí

Nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và cơ khí, dự án Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp kỹ thuật, công nghệ và cơ khí đã ra mắt ngày 4/8/2016, do VCCI-HCM phối hợp với Liên minh các Doanh nghiệp cơ khí và công nghệ và Trường Cao đẳng Nghề Hoa Sen triển khai, dưới sự tài trợ của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP). Theo ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN vừa và nhỏ, điểm khác biệt của dự án là các DN khởi nghiệp sẽ được thực hành, huấn luyện trực tiếp tại các nhà máy, xưởng sản xuất của các DN thành viên Liên minh các DN cơ khí và công nghệ. Ông cho biết: *"Song hành với quá trình đào tạo, trang bị kiến thức, chúng tôi sẽ tiến hành các buổi thực hành trực tiếp như vậy khoảng 3 đến 6 tháng. Mục đích của hoạt động này là tạo môi trường cho các DN khởi nghiệp học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng phát triển ý tưởng từ các DN đã có chỗ đứng, tên tuổi trên thị trường"*. Chia sẻ quan điểm, ông Trần Văn Lợi, Giám đốc Công ty Cơ khí Trần Tiến, đại diện Liên minh các DN cơ khí và công nghệ cho biết, nếu coi các DN khởi nghiệp là trọng tâm của tam giác thì Liên minh là một đỉnh, VCCI là một đỉnh, gia đình là đỉnh còn lại. VCCI cung cấp kiến thức, kỹ năng; Liên minh cung cấp các bài

học kinh nghiệm cho các DN khởi nghiệp; và gia đình hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho người khởi nghiệp.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện trong năm 2016, dự kiến tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ đăng ký tham gia, sau đó sẽ xét chọn khoảng 50-60 dự án đưa vào đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ thuật. Các ứng viên đăng ký tham gia theo mẫu tại [www.hsc.edu.vn](http://www.hsc.edu.vn) (hạn chót là 4/9/2016). Giai đoạn 1 của dự án trong năm 2016 chỉ thực hiện hỗ trợ cho các cá nhân và DN khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và cơ khí ở khu vực miền Trung và miền Nam, từ Đà Nẵng trở vào.

Các bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp có thể đăng ký tại Trung tâm Hỗ trợ DN vừa và nhỏ thuộc VCCI-HCM (phòng 404, tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM. Điện thoại (08) 39320033, 0938991922. Email: [diepnguyen@vcci-hcm.org.vn](mailto:diepnguyen@vcci-hcm.org.vn)); hoặc Trường Cao đẳng Nghề Hoa Sen (217 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Điện thoại (08) 35142006, 0916944455. Email: [info@hsc.edu.vn](mailto:info@hsc.edu.vn)).

### Chương trình “Hạt giống khởi nghiệp”

Ông Vũ Tuấn Anh, Trưởng dự án Khởi nghiệp cộng đồng của Hoa Sen Group cho biết, Chương trình “Hạt giống khởi nghiệp” hiện đang tuyển chọn và đào tạo khoảng 300 sinh viên từ năm thứ hai tại các trường thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM và các trường đại học khác tại TP. HCM (tỉ lệ 70% thuộc Đại học Quốc gia/trường thành viên và 30% thuộc các trường đại học khác). Trong đó, 50% lĩnh vực khởi nghiệp thuộc khối kỹ thuật. Hoạt động đào tạo khá đa dạng, từ tổ chức các khóa học, thực tập, các hoạt động cộng đồng, làm việc bán thời gian, hội thảo cho đến tham quan DN, hội trại khởi nghiệp (Boot camp), xây dựng đội ngũ (Team building). Thành phần giảng viên từ các chuyên gia khởi nghiệp, CEO các DN nhỏ và vừa, CEO các DN khởi nghiệp cho đến các giảng viên đại học, các khách mời từ DN lớn. Những sinh viên có ý tưởng, sản phẩm đột phá sẽ được hỗ trợ tối đa để khởi nghiệp. Ngoài ra, chương trình cũng kỳ vọng sau quá trình đào tạo sẽ cung cấp cho xã hội những người trẻ có kiến thức, kỹ năng và tâm thế khởi

niệp. Chương trình này do Trung tâm Ươm tạo DN công nghệ (thuộc Đại học Bách khoa TP. HCM) phối hợp với Khu Công nghệ phần mềm (thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM) và Mạng lưới Kết nối giao thương Việt Nam (Vietnam Business Matching) phối hợp thực hiện.

Chương trình sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 8/2016. Thời gian đào tạo khoảng 2-2,5 năm (mỗi tuần một buổi) tại Vườn ươm DN công nghệ (Đại học Bách khoa TP. HCM). Tất cả các sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp có thể đăng ký tại Trung tâm ươm tạo DN công nghệ (Đại học Bách khoa TP. HCM), số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM. Điện thoại (08) 38687065.

### Chợ phiên khởi nghiệp

Tháng 9/2016 tại Đại học Bách khoa TP. HCM sẽ diễn ra Phiên chợ Khởi nghiệp và DN vừa và nhỏ. Đây là lần thứ tư, một mô hình chợ phiên khởi nghiệp chuyên về công nghệ, được tổ chức tại TP. HCM sau thành công của 3 phiên trước đó. Sự kiện này là sáng kiến vì cộng đồng do Trung tâm Ươm tạo DN công nghệ (thuộc Đại học Bách khoa TP. HCM) và Mạng lưới kết nối giao thương Việt Nam cùng sáng lập. Mục đích của các phiên chợ nhằm giúp DN khởi nghiệp xây dựng thương hiệu, tổ chức bán hàng, điều tra khách hàng, trải nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, kết nối DN với khối báo chí truyền thông, tìm nhà đầu tư, đào tạo... Phiên chợ khởi nghiệp gần nhất (vào tháng 6/2016) đã thu hút 41 gian hàng của các DN khởi nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, giải pháp công nghệ, nông nghiệp... đồng hành cùng hàng ngàn bạn trẻ, sinh viên và cộng đồng tham gia tìm hiểu.

Dự kiến, phiên chợ kỳ này sẽ có khoảng 40-50 khu vực giới thiệu và bán sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng. Các DN tham gia sẽ được ưu đãi với mức phí chỉ từ 0,5-1,0 triệu, tùy thuộc vào loại hình và hoạt động của DN. Các bạn trẻ quan tâm có thể đăng ký tại Trung tâm Ươm tạo DN công nghệ (Đại học Bách khoa TP. HCM), số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM. Điện thoại (08) 38687065. □

